

## "กระทรวงศึกษาฯ"

# เช็คบิลโรงเรียนที่รับครูต่างชาติเถื่อนเข้ามาสอนภาษา

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.พ. 2568

ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศกวาดล้างแรงงานข้ามชาติลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ภายใต้ปฏิบัติการ “เจอ จับ ปรับ ผลักดัน” โดย ล่าสุดพบครูสอนภาษาใช้วีซ่านักท่องเที่ยว ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนที่ต่างดาวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ นั้น

นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยรับบริการรับครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยจะมีการกำกับให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการครูที่จะจ้างเพิ่ม และหมอบุกต้อนไทยก่อนเป็นอันดับแรก เพราะคนไทยก็มีความรู้ความสามารถเช่นกัน ทั้งนี้ตนได้กำกับหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาให้ดูกรอบคุณสมบัติของบุคลากรที่ทำการสอน ทั้งวิชาเลือกและวิชาบังคับ ซึ่งสถานศึกษาต้องกวดขันและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการรับครูเข้ามาทำงาน โดยต้องดูว่าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และรับในสาขาที่โรงเรียนเปิดสอน โดยเฉพาะโรงเรียนนอกระบบที่เปิดตามทางสรรพสินค้าต่าง ๆ จะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจัง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจ้างครูต่างชาติเข้ามาสอนในโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมาย หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีในข้อหารับคนต่างดาวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ ให้คนต่างดาวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ซึ่งจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างดาวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำความผิดซ้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างดาวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างดาวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องการรับครูต่างชาติมาสอนภาษาในโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน เรามีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน ที่แสดงอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจ/กิจการ หรือ เป็นลูกจ้าง ในประเทศไทยได้ และใบอนุญาตการสอนที่คุรุสภาออกให้ ดังนั้นโรงเรียนที่จะรับครูต่างชาติมาสอนภาษาจะต้องคัดเลือกคนที่มาอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คือ เข้ามาในประเทศไทยต้องมีใบ Work permit ดังนั้นหากใครมาไม่ถูกต้องก็ถือว่าทำผิดกฎหมาย และถ้าโรงเรียนได้รับก็ถือว่าโรงเรียนทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีมาตรการในการลงโทษ ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชน อาจจะวางลาวตักเตือน หรือ ถอนใบอนุญาตเปิดการสอน แต่ถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐก็ต้องมีโทษทางวินัย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS](#) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568